

ไทยเอาชนะฮ่องกงในศึกเทนนิสเดวิสคัพรอบคัดเลือกที่สนามรัชฎูญปุระ ภูเก็ต



ภูเก็ต ประเทศไทย – ทีมเดวิสคัพไทยเอาชนะนักหวดจากฮ่องกงไปได้ 4-1 คู่ในศึกเทนนิสเดวิสคัพรอบคัดเลือกโซนเอเชีย/โอเชียเนียรอบแรกที่สนามรัชฎูญปุระภูเก็ต ลอยลำเข้ารอบสองซึ่งจะเจอกับทีมคูเวตในวันที่ 4-6 เมษายน



หลังจากที่วริศ สอนบุตรนาค พ่ายแพ้แก่ฟิลลิป คิง ในการแข่งขันคู่เปิดสนาม นักกีฬาทีมไทยเจ้าบ้านก็แสดงทีออฟฟอร์ม เอาชนะการแข่งขัน 4 คู่รวดด้วยคะแนนขาดลอย

ในวันสุดท้ายของการแข่งขัน ปรัชญา อิศโร และ ณัฐนนท์ กัจฉปานันท์ หวดเอาชนะฟิลิป คิง และ อ็อกเนียน โคเลฟ ได้อย่างสวยงาม นำทีมไทยคว้าชัยชนะผ่านเข้ารอบสองท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องของผู้ชม

การแข่งขันเดวิสคัพรอบคัดเลือกจัดขึ้นเป็นเวลาสามวัน ณ สนามรัชฎูญปุระ ภูเก็ต โดยมีคุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกมลนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย และคุณไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการพิธีเปิดการแข่งขัน เคลาส์ เฮ็บบেন ผู้ก่อตั้งรัชฎูญปุระ และคริส แม็คคอร์ดแม็ค ประธานกรรมการบริหารของรัชฎูญปุระและแชมป์โลกไตรกีฬาสี่สมัยให้การต้อนรับอย่างใกล้ชิด

การแข่งขันเทนนิส เดวิส คัพในครั้งนี้มี BNP Paribas เป็นผู้สนับสนุน ซึ่งสถานที่จัดการแข่งขันได้ถูกเปลี่ยนจากกรุงเทพฯ มาจัดที่ภูเก็ตเนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ สนามของรัชฎูญปุระเป็นสนามหญ้าเทียมชนิดเดียวกับที่ใช้ในการแข่งขัน Australian Open จึงได้รับเลือกให้เป็นสนามแข่งขันแทนในครั้งนี้อย่างดีจาก ความเหมาะสมและความพร้อมในทุกๆ ด้าน

“เรารู้สึกยินดีมากที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการที่มีชื่อเสียงระดับโลก และผมขอแสดงความยินดีกับ ชัยชนะของทีมไทยและขอบคุณทีมงานรัชฎูญปุระทุกท่านที่ทำให้เหตุการณ์สำคัญในครั้งนี้นำเนินการได้อย่างราบรื่น” แม็คคอร์ดแม็คกล่าว

“เรามีโรงเรียนฝึกสอนเทนนิส ว่ายน้ำ และไตรกีฬาที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก และเรามั่นใจว่าจะได้มีโอกาสจัดการแข่งขันรายการสำคัญอีกหลายรายการเพื่อทำให้รัฐยูประ ภูเก็ตได้ขึ้นมาเป็นสถานที่สำหรับการจัดการแข่งขัน และฝึกซ้อมกีฬาในระดับโลก”

เมื่อไม่นานมานี้ รัฐยูประ ภูเก็ตได้มีโอกาสให้ต้อนรับและให้บริการนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติระดับโลกจากอังกฤษ เดนมาร์ก อิตาลี ฮองกง และสิงคโปร์ นอกจากนี้สรว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิก รัฐยูประยังมีสนามฟุตบอลและรักบี้ที่มีคุณภาพในระดับสากล รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาอย่างครบครัน